

KHƯƠNG MAI YÊU DẤU!

Từ khi còn là một cô học sinh bé nhỏ, em đã có ước mơ sau này trở thành một người giáo viên đứng trên bục giảng để có thể truyền tải kiến thức, trở thành người lái đò cần mẫn đưa học sinh qua sông bằng chính những tri thức, những trải nghiệm quý báu của mình. Giờ đây, em – Lê Khánh Huyền là một sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Sư phạm của trường Đại học Thủ đô Hà Nội nên tự bản thân em nhận thức được sâu sắc sứ mệnh của nghề nghiệp mình theo đuổi. May mắn hơn nữa, trong những năm còn được học tập dưới mái trường Đại học Thủ đô Hà Nội, em được một lần trở thành giáo sinh thực tập của trường Tiểu học Khương Mai trong đợt thực tập tốt nghiệp. Đối với em, ba tháng được thực tập tại đây là một niềm vinh dự và tự hào mãi về sau.



Ngay từ khi bước chân vào cổng trường tiểu học Khương Mai, chúng em đã cảm nhận được đây là một môi trường giáo dục vô cùng thân thiện, tích cực. Từ các bác bảo vệ đến các thầy cô giáo cùng các em học sinh đều tạo sự gần gũi, thoải mái khi tiếp xúc với chúng em, giúp chúng em khỏi ngỡ ngàng trước môi trường mới lạ và đó cũng là động lực để chúng em bắt đầu công việc mới một cách tự tin và quyết tâm hơn.

Trong 3 tháng thực tập tại trường, điều khiến chúng em xúc động nhất là sự quan tâm sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, của các thầy cô giáo đến đoàn thực tập của chúng em. Dù chỉ ở trường 3 tháng nhưng chúng em cũng được coi như là những thành viên chính thức của Khương Mai. Được tham gia vào hầu hết các hoạt động của nhà trường, cùng các em học sinh đi thăm bệnh nhân ung thư ở bệnh viện K Tân Triều hay mới đây nhất là Hội chợ xuân,.. Bấy nhiêu đó thôi đã thấy được rằng Khương Mai là nhà, là nơi luôn chan chứa tình cảm yêu thương.



Cô trò ngày HỘI XUÂN.

Thực tập là khoảng thời gian mà sinh viên sư phạm như chúng em có những kỷ niệm đáng nhớ nhất, khi được đứng lên bục giảng, và hạnh phúc khi được các em học sinh gọi là cô. Tạm rời xa ghế giảng đường sinh viên chúng em đi vào thực tế giáo dục, trải nghiệm với giáo án, với bục giảng, với lớp dạy, với công tác chủ nhiệm và rất rất nhiều những hoạt động khác. Không quá bất ngờ khi em nhận ra con đường đi từ lý thuyết giảng đường đến trải nghiệm thực tế là một khoảng cách xa vời. Một con đường lạ lẫm, bước chân của những giáo sinh non trẻ chúng em trở nên chông chênh vô cùng. Đằng sau bước chân rụt rè, ánh mắt ngỡ ngàng của giáo sinh chúng em là sự nâng đỡ, quan tâm của các thầy cô trường tiểu học Khương Mai. Đặc biệt là được sự dìu dắt, hướng dẫn của cô Đỗ Thị Huệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A nơi chúng em được phân công thực tập. Ngay từ những lần đầu tiếp xúc đã cho chúng em thấy cô là người vô cùng thân thiện, gần gũi, hết lòng hướng dẫn chúng em trong công tác chủ nhiệm và dạy học. Có những tiết dạy khó, cô đã miệt mài cùng chúng em nghiên cứu bài học để tổ chức các hoạt động sao cho hay và phù hợp với học sinh nhất có thể. Cô lo lắng cho từng tiết dạy để làm sao chín chu nhất có thể. Một điều không thể không nhắc đến đó là tập thể lớp 3A “nhí nhố” mà vô cùng đáng yêu, tình cảm. Những cô bé cậu bé rất lém lỉnh tinh nghịch những cũng rất quan tâm tới các cô. Những tiếng cười nói, những lời hỏi thăm ríu rít mỗi sáng của

các bạn nhỏ sẽ là những hình ảnh khiến em nhớ mãi. Hay có những lúc có đồ ăn ngon, hay đơn giản chỉ là mẩu bánh, cái kẹo cũng chia phần cho các cô, thật ấm lòng biết mấy!



Cô và trò lớp 3A trường Tiểu học Khương Mai

Khi nghĩ về những bài học mình có được, những kiến thức trao dồi, những kỉ niệm cùng mọi người, em cảm thấy mình may mắn ra sao, em trân thành cảm ơn trường Tiểu học Khương Mai đã tạo điều kiện cho em thực tập, đã luôn giúp đỡ, chỉ bảo cho em rất nhiều. Khương Mai - Một mái nhà ấm áp - để khi nói lời chia tay sẽ không tránh khỏi những cảm xúc lưu luyến, những cảm xúc mà khó nói thành lời... tất cả đều có lý do, và với tôi, tôi biết ít nhất là vì thứ gọi là tình cảm dành cho các anh chị các cô ở nơi này. Xin chúc trường Tiểu học Khương Mai ngày càng phát triển, các thầy cô vẫn mãi luôn nhiệt huyết với nghề, đưa các chuyên đề qua sông cập bến tri thức. Với tất cả lòng yêu kính, chúng em cũng xin gửi lời tri ân đến Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể các thầy cô giáo thân yêu đã tạo điều kiện cho chúng em được có một đợt thực tập ý nghĩa, cảm ơn tất cả sự chân tình, những tâm huyết của thầy cô đã dành cho chúng em. Chúc toàn thể các thầy cô sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi.

Tác giả: Lê Khánh Huyền

Giáo sinh thực tập lớp 3A

